



บันทึกข้อความ

เลขที่	000961
วันที่	10 ธ.ค. 2557
เวลา	11-00 น.
ที่	Com

ส่วนงาน งานทะเบียนประวัติและสารสนเทศ กองบริหารงานบุคคล โทร. ๓๑๑๔
ที่ ศก ๖๓๙๒(๔) / ๖๐๔๖๓๗ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗

เรื่อง การนับเวลาของพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน)เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

เรียน คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ด้วย มีคณาจารย์ที่ส่วนงานได้จ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) และต่อมาได้บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ จากเงินงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินรายได้ของส่วนงาน ในตำแหน่งอาจารย์ ซึ่งพนักงานมหาวิทยาลัยประจำตำแหน่งอาจารย์ กลุ่มนี้ประสงค์จะขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยจะขออนุญาตระยะเวลาที่ได้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนและวิจัยที่อยู่ในตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน)ตำแหน่งอาจารย์เดิม มาคำนวณกับระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งพนักงานประจำ เพื่อมาเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้หรือไม่ และมหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ก.บ.) พิจารณา นั้น

บัดนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัย(ก.บ.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้นำระยะเวลาของตำแหน่งอาจารย์ที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ โดยให้นำระยะเวลาการปฏิบัติงานตามภารกิจในหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนและวิจัยที่อยู่ในตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน)เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้ตามที่เสนอ และเห็นสมควรแจ้งให้บุคลากรของส่วนงานท่านได้รับทราบต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(รองศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ วิริยจารี)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติกรแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรียน คณบดี

เพื่อโปรดทราบ เรื่อง การนับเวลาของ
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
ซึ่งต่อมาได้บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
ตำแหน่งอาจารย์ และประสงค์จะขอตำแหน่งทาง
วิชาการ โดยจะขอนำระยะเวลาที่ได้หน้าที่เกี่ยวกับ
การเรียนการสอน การวิจัยที่อยู่ในตำแหน่งพนักงาน
ส่วนงาน มาคำนวณนับระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
พนักงานประจำ เพื่อมาเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ
ได้หรือไม่

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัย(ก.บ) ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้พิจารณาแล้ว
มีมติเห็นชอบให้นำระยะเวลาของตำแหน่งอาจารย์
ที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
โดยให้นำระยะเวลาการปฏิบัติงานตามภารกิจใน
หน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนและวิจัยที่อยู่ใน
ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(ส่วนงาน)
เพื่อข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้ตามที่เสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรแจ้ง
เวียนบุคลากรสายวิชาการทราบต่อไป

Amn
นางสุทธวิมลรัตน์ กุญชรกุล
พนักงานปฏิบัติงาน
๑๐ มี.ค. ๕๗

- ทธช, 11 ก.พ. ๕๗

Amn
11/3/๕๗

Amn
10 มี.ค. ๕๗
11/3/๕๗